

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo rà soát, lập danh sách tất cả những trường hợp đi, đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3/2020 đến nay, bao gồm: nhân viên y tế, người lao động, học viên, sinh viên, bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, người đến thăm bệnh nhân..., phương án xử lý (điều tra dịch tễ, khai báo y tế, quản lý, theo dõi sức khỏe, cách ly) đối với từng trường hợp, trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố; báo cáo UBND tỉnh trước 10 giờ ngày 30/3/2020. Khẩn trương tổ chức mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch, tham mưu để xuất mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, trang bị bảo hộ cho nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo tiếp đầu tư bệnh.

đồng người nhân dịp Tết Thanh minh, hoàn thành trước 16 giờ ngày 30/3/2020. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất quyết định:

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 (ngoài các nội dung đã được quy định tại Quyết định số 58/QĐ-BCĐ ngày 26/3/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19), bao gồm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (bao gồm cả ăn sáng), trừ các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn, uống phục vụ khách

lưu trú; các dịch vụ giải khát, bao gồm cả các quán cà phê, quán trà đá, quán trà chanh, quán cóc vỉa hè...; các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí trong các trung tâm thương mại, siêu thị và chợ dân sinh; các dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động bao gồm: các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu (gạo; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng; thủy, hải sản; rau, củ, quả; mì tôm; muối ăn; dầu ăn; nước đóng chai; khẩu trang kháng khuẩn; nước sát khuẩn; giấy vệ sinh); các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh (trừ dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini; các cửa hàng kinh doanh tạp hóa, trái cây; dịch vụ khám, chữa bệnh; kinh doanh thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng; cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, khí dung mô hóa lỏng (gas); các hàng sửa chữa ô tô, xe máy; các dịch vụ vận tải.

Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các cơ sở kinh doanh hoạt động phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; các nhân viên bán hàng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m; thường xuyên vệ sinh,

khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành Y tế. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh sử dụng các phương thức giao dịch thương mại điện tử, thanh toán điện tử, giao hàng tại nhà.

Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm.

Về hạn chế phương tiện vận tải, hành khách, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh:

- Đối với các tuyến vận tải khách liên tỉnh: giảm 80% tần suất hoạt động (kể cả xe hợp đồng). Về số lượng người trên xe: xe có trọng tải từ 35 người trở lên chỉ chở tối đa 20 người; các loại xe còn lại chỉ chở không quá 50% trọng tải xe.

- Đối với xe buýt: giảm 50% số chuyến và giảm 50% số lượng khách trên 01 xe, tối đa không quá 20 người.

- Đối với xe taxi: giảm 50% số lượng xe đang hoạt động và chở không quá 02 người/xe.

- Yêu cầu các xe không sử dụng điều hòa khi chở khách (hạ kính xe). Lái xe có trách nhiệm xếp khách đảm bảo khoảng cách an toàn tối đa

giữa các khách. Toàn bộ lái xe, phụ xe và hành khách phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khuyến khích việc kiểm tra thân nhiệt đối với những hành khách đi trên xe.

- Yêu cầu các chủ phương tiện vận tải hành khách phải thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tất cả các xe sau khi đi, về.

Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, thông báo và yêu cầu Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình, các ban quản lý bến xe trên địa bàn huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các chủ phương tiện kinh doanh vận tải khách nghiêm túc thực hiện; giao Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp, các chủ phương tiện và các lái xe vi phạm các quy định nêu trên theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và pháp luật khác có liên quan; giao các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của Trung ương và của tỉnh.

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

vẫn giữ ổn định 99 trường hợp. Như vậy, đến nay, tổng số công dân đang cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh hiện còn 304 người thuộc 33 tỉnh, thành phố trong nước; trong đó, Thái Bình có 89 người và 215 người tỉnh khác. Ngoài ra, khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố đang cách ly tập trung 77 trường hợp, giảm 2 trường hợp so với ngày 28/3.

* Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương lập danh sách người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương và công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước hiện đang cư trú tại địa phương.

Theo số liệu rà soát, từ ngày 7/3/2020 đến nay, toàn tỉnh có 478 người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương và công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước hiện đang cư trú tại địa phương. Tất cả những người này đã được đưa đi cách ly và hoàn thành cách ly, còn 23 trường hợp đang được cách ly theo đúng quy định. Để quản lý chặt chẽ số người nhập cảnh về cư trú tại địa phương, Công an tỉnh thường xuyên báo cáo tình hình liên quan đến người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về địa phương trong 14 ngày, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng liên quan, nhất là cơ quan thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Tiến hành rà soát, phân loại, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài về địa phương để phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Phòng áp lực âm đã sẵn sàng hoạt động



Phòng áp lực âm đặt tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phòng áp lực âm có thể coi là phòng cách ly đặc biệt bởi đây là nơi virus của những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ được nhốt lại, không thể phát tán ra môi trường xung quanh. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, sự ra đời của phòng áp lực âm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, tránh lây chéo tại bệnh viện khi có bệnh nhân dương tính với Covid-19 điều trị.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, ngành Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã sử dụng Khoa Truyền nhiễm là nơi điều trị cho những người nghi nhiễm Covid-19. Tại Khoa đã xây dựng phòng áp lực âm để thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhằm hạn chế lây chéo, ngăn không khí nhiễm virus thoát ra ngoài. Trong phòng áp lực âm có hệ thống hút khí ra và hút khí vào theo 1 chiều. Được sử dụng theo nguyên tắc cứ 17 lần/phút, hệ thống sẽ thực hiện thông khí bảo đảm môi trường không khí trong phòng luôn thông thoáng, sạch sẽ. Không khí thải được lọc qua màng lọc với tốc độ 17 lần/phút nhằm bảo đảm không thải chất thải nguy hại ra bên ngoài. Hiện tại phòng áp lực âm đã hoàn thiện và có thể sử dụng.

Phòng áp lực âm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thiết kế với 2 buồng đệm và 1 buồng phục hồi y tế sau đó vào buồng điều trị để thực hiện điều trị cho người bệnh và đi ra ở buồng đệm số 2 bộ bơm kim tiêm và trang phục bảo hộ y tế. Trong phòng áp lực âm, áp suất thấp hơn xung quanh, không khí chỉ đi vào từ 1 phía mà không thể lợi ngược thoát ra ngoài cửa nên khi có bệnh nhân dương tính với Covid-19 điều trị không khí có chứa virus của bệnh nhân sẽ được xử lý bằng hệ thống lọc không khí hiệu quả cao, virus sẽ bị giữ lại ở màng lọc và bị tiêu diệt trước khi không khí thoát ra ngoài theo hệ thống thông gió. Để duy trì được áp suất trong phòng áp lực âm luôn phải kín gió, các khe hở được bịt kín.

Bác sĩ Nguyễn Trung Tuyển, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Phòng áp lực âm có diện tích 20m², được trang bị nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. 5 máy thở được bố trí trong phòng bảo đảm điều trị cho 5 bệnh nhân nặng nhiễm Covid-19. Khoa cũng đã bố trí nhân lực cùng với các y bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Hiện tại, phòng áp lực âm đã được trang bị đầy đủ dụng cụ và trang thiết bị cấp cứu, nhân lực tham gia điều trị cho người bệnh cũng đã sẵn sàng làm việc có yêu cầu. Khi chưa có bệnh nhân nhiễm Covid-19, phòng được sử dụng để điều trị cho những bệnh nhân nặng của khoa Truyền nhiễm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những bệnh viện tuyến đầu thực hiện thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19, ngoài việc sửa chữa, đưa vào sử dụng phòng áp lực âm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như: máy chụp X-quang di động, máy thở xâm nhập chức năng cao, máy định tim, hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân trung tâm nhằm bảo đảm có thể thực hiện thu dung, điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Đại dịch Covid-19 đã và đang bùng phát, lan rộng hầu khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc đưa vào hoạt động phòng áp lực âm, sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự chủ động, quyết liệt của tỉnh, sự nỗ lực của Bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch, không thể không đề cập bệnh lây lan ra cộng đồng.

NHƯ HOÀNG

ĐỒNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Những năm qua, sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện Đồng Hưng chuyển biến rõ nét về cơ cấu giống và hình thức chăn nuôi; vật nuôi cho giá trị kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng; chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển dần sang chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; ngày càng xuất hiện các mô hình

liên kết sản xuất trong chăn nuôi theo hướng an toàn thực phẩm. Toàn huyện hiện có 37 trang trại chăn nuôi theo tiêu chí mới, trong đó: 1 trang trại chăn nuôi trâu, bò; 20 trang trại chăn nuôi lợn; 16 trang trại chăn nuôi gia cầm. Đây là những trang trại đáp ứng đủ các tiêu chí theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí kinh tế trang trại.

MINH QUÂN

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường ĐH.91



Thi công đường ĐH.91 giao với quốc lộ 39 mới.

Công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ĐH.91 từ xã Thái Giang đi xã Thái Dương (Thái Thụy) giai đoạn 2 có tổng chiều dài 5,2km, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ km3+875 đến ngã ba chợ Phố tại km7+480 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, bề rộng nền đường 9m. Giai đoạn 2 từ km7+480 đến km9+100 giao với quốc lộ 39 mới được thiết kế theo quy

mô đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 12m. Giá trị dự toán của công trình gần 125 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Công trình được triển khai thi công từ tháng 7/2019, đến nay đã hoàn thành hơn 20% khối lượng.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đề nghị huyện Thái Thụy chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hơn 3km còn lại qua hai xã Thái Dương và Thái Phúc để bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Khi đã có mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sẽ yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện tập trung thi công công trình, bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra.

PHẠM HƯNG

TOÀN TỈNH CÓ TRÊN 1,8 TRIỆU NGƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)

về những tiện ích của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM... Thực hiện rà soát, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để người dân thuận tiện liên hệ, thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT. Ngoài

ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chỉ đạo sát công tác thu nộp, phát triển đối tượng đến người sử dụng lao động cũng như người lao động, các tầng lớp dân cư; giải quyết các chế độ BHXH bảo đảm an toàn, kịp thời cho người hưởng, góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Mặc dù tỉnh ta chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19 nhưng đã gây thiệt hại kinh tế cho nhiều ngành nghề kinh doanh. Không chỉ các doanh nghiệp bị tác động, doanh thu giảm sút mà rất nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình, ngày đầu tiên (28/3) thực hiện việc tạm dừng kinh doanh các cửa hàng ăn uống, cafe..., tại các khu vực sầm uất, xung quanh chợ, các tuyến phố Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung... cửa hàng ăn uống, cafe, karaoke đã tự giác tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19. Các cửa hàng quần áo thời trang, spa, điện tử... đều đóng cửa tạm thời.

THÀNH PHỐ Cửa hàng, quán ăn đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hàng loạt cửa hàng kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Thái Bình đã tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.



Quán trà trên phố Lê Đại Hành tạm đóng cửa từ ngày 28/3.

Chị Hoa kinh doanh hàng ăn sáng trên phố Trần Hưng Đạo đã phải đóng cửa hàng tạm nghỉ một thời gian. Chị Hoa cho biết: Tôi nhận được thông báo từ phường, đề nghị tạm dừng kinh doanh từ ngày 28/3 để phòng, chống dịch Covid-19. Nói chung đóng cửa cũng buồn, không được bán hàng thì không biết làm gì, thuê mặt bằng cũng không hề rẻ mà vẫn phải trả, chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để chúng tôi được kinh doanh trở lại. Còn theo chủ quán cafe Tâm trên phố Lê Lợi thì chủ trương của Chính phủ, của tỉnh yêu cầu không tập trung đông người tại các nhà hàng, quán cafe trong thời gian dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát như hiện nay là đúng. Nếu mọi người không nêu cao trách nhiệm cá nhân thì không thể ngăn được dịch bệnh. Do đó, tạm thời đóng cửa là nghĩa

vụ của người kinh doanh trong thời điểm này.

"Ngồi im cafe sẽ tới" là thông điệp nhiều cửa hàng đồ uống trên địa bàn thành phố chuyển tải tới khách hàng khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Không đơn thuần là mua hàng online, cửa hàng muốn chuyển tải thông điệp về việc

mọi người hãy bình tĩnh, không nên di chuyển quá nhiều qua các vùng khác nhau để phòng ngừa lây nhiễm Covid-19. Việc bây giờ là chung tay phòng, chống dịch - nhân viên ship hàng chia sẻ.

Quán canh cá Phúc Tửu, phố Lê Quý Đôn vốn rất đông khách cũng đóng cửa từ sáng

ngày 28/3, cho nhân viên nghỉ. Chủ quán chia sẻ: Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp nên tôi người dân cần thực tại thời quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng, chống dịch, qua đó chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

MINH NGUYỆT